

## BÁO CÁO

### **Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2024**

Căn cứ Công văn số 121/CV-TP, ngày 30/5/2024 của Phòng Tư pháp huyện Đắk Hà về việc báo cáo kết quả công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2024

Ủy ban nhân dân xã Đắk Long báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

##### **1. Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện**

- Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch hằng năm, quý theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012<sup>1</sup>; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; theo kế hoạch của UBND huyện và các ngành có liên quan. Đảm bảo 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tuyên truyền viên pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động về lĩnh vực công tác dân tộc, theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã xây dựng các chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động về công tác dân tộc, chính sách dân tộc để nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng DTTS.

##### **2. Kết quả đạt được**

a) Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL.

- Hằng năm, Ủy ban nhân dân xã luôn quan tâm và chỉ đạo kịp thời công tác kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ tuyên truyền viên của xã; từng bước nâng cao chất lượng thông qua các đợt tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ, qua đó đóng góp tích cực vào việc đưa pháp luật đến với cán bộ, nhân dân.

- Đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã gồm 17 đồng chí<sup>2</sup>, trong đó đồng chí Phó chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực Kinh tế là Tổ trưởng. Trong đó: đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã có 11/17 đồng chí có trình độ Đại học, 01/17 đồng chí

<sup>1</sup> Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 01/02/2024 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã năm 2024, Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 01/02/2024 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý I/2024; Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 15/4/2024 tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý II/2024.

<sup>2</sup> Quyết định số 56/QĐ-UBND, ngày 24/3/2020 công nhận Tổ tuyên truyền viên pháp luật xã Đắk Long

có trình độ Trung cấp, còn lại đều là những người uy tín, có khả năng tuyên truyền, đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã cử 14 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hoà giải cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở Hoà giải cơ sở, trên địa bàn huyện Đắk Hà năm 2024 theo Kế hoạch số 47/KH-NC, ngày 31/01/2024 của UBND huyện, qua đó nâng cao năng lực, kỹ năng triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

#### b) Công tác PBGDPL

- UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời, sâu rộng các văn bản pháp luật mới do Trung ương, tỉnh ban hành, nhất là các văn bản pháp luật liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: Hiến pháp năm 2013, các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới được thông qua hoặc có hiệu lực thi hành trong năm 2023, năm 2024 như: Luật Đất đai; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Giá; Luật Hợp tác xã; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Giao dịch điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Nhà ở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước; Luật Viễn thông... và các quy định khác như: Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 07-3- 2024 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 700/KH-UBND ngày 28/02/2024 về triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội...và một số văn bản QPPL có liên quan. Kết quả, từ đầu năm đến nay đã tuyên truyền được 12 buổi với hơn 1.250 lượt người tham dự. Tiếp tục phổ biến pháp luật trực tiếp thông qua các buổi sinh hoạt đầu tháng, các cuộc họp thôn, giao ban UBND xã, qua: Pa nô, áp phích, phát tờ rơi, băng rôn.... tuyên truyền, PBGDPL trên trang thông tin điện tử của xã.

- Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường; chú trọng PBGDPL cho đối tượng đặc thù; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong PBGDPL; nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường xã hội hóa các hoạt động PBGDPL.

c) Tổ chức thực hiện các Đề án, Kế hoạch về PBGDPL của UBND tỉnh:

Triển khai thi hành có hiệu quả Luật PBGDPL các Đề án, Kế hoạch về PBGDPL của UBND tỉnh. Tập trung phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua hàng năm; triển khai công tác PBGDPL gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước, tỉnh và địa phương, chú trọng nội dung chính sách pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm. Việc thực hiện các Đề án được UBND xã tiến hành nghiêm túc, kịp thời từ quán triệt nội dung đến công tác triển khai, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng.

d) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1424/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, theo đó, tổng tủ sách pháp luật trên địa bàn xã: 05 tủ; trong đó: 04 tủ tại 04 thôn, 01 tủ đặt tại trụ sở UBND xã. Tuy nhiên, chỉ còn 01 tủ sách pháp luật của xã và 01/04 thôn còn tủ sách pháp luật (03 tủ sách bị hư hỏng nặng). Tổng số đầu sách pháp luật tại các tủ sách: từ 40-50 đầu sách/tủ; riêng tủ sách pháp luật tại UBND xã có khoảng 350 đầu sách. Tuy nhiên, người dân trên địa bàn xã chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, việc nghiên cứu tìm hiểu pháp luật còn hạn chế; ý thức gìn giữ, bảo quản tủ sách pháp luật chưa cao.

e) Công tác hòa giải ở cơ sở:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn xã. Các thành viên trong tổ hòa giải viên nhiệt tình, có trách nhiệm, góp phần không nhỏ vào việc giải quyết các mâu thuẫn nhỏ trong khu dân cư, hạn chế việc gửi đơn thư, kiến nghị vượt cấp.

- Thường xuyên kiện toàn, củng cố Tổ hòa giải và hoạt động hòa giải bám sát quy định của Luật hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTUMTTQVN ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quyết định số 889/QĐ-BTP ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2024, UBND xã đã ban hành Quyết định kiện toàn 05 Tổ hòa giải/ 05 thôn<sup>3</sup> với 33 thành viên (Trong đó nam: 26; nữ: 07).

<sup>3</sup> Quyết định số 48/QĐ-UBND, ngày 27/5/2024 về kiện toàn tổ hòa giải thôn Tua Team; Quyết định số 49/QĐ-UBND, ngày 27/5/2024 về kiện toàn tổ hòa giải thôn Pa Cheng; Quyết định số 50/QĐ-UBND, ngày 27/5/2024

Trình độ chuyên môn: Đại học, cao đẳng: 0 người, Trung cấp: 0 người, Chưa qua đào tạo: 33 người; Số người được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 25 người. Tổng số vụ việc hòa giải trong 6 tháng đầu năm: 0 vụ.

g) Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Kết quả triển khai Kế hoạch số 3608/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

UBND xã chỉ đạo Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thông tư số 09/2021/TT-BTP, ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật quy định về điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó tổ chức triển khai các điều kiện để xây dựng xã đạt chuẩn TCPL; phân công các công chức chuyên môn tham mưu, theo dõi, rà soát đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện các tiêu chí về TCPL cho người dân trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp.

### **3. Kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật**

Căn cứ vào kế hoạch của cấp trên, Ủy ban nhân dân xã đã giao cho công chức Tư pháp - hộ tịch xã, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc chương trình và báo cáo định kỳ theo quy định. Hoạt động kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ đầu năm đến nay tập trung theo các nội dung, chương trình và kế hoạch đã đề ra hàng năm như: các cuộc kiểm tra của Ủy ban nhân dân huyện, kiểm tra công tác Tư pháp hàng năm, trong đó có công tác thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật,... và được đánh giá cao về những kết quả đã đạt được, ngoài ra UBND xã đã tự kiểm tra theo các kế hoạch đã đề ra hàng năm từ đó có những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đánh giá được kết quả đã đạt được và chưa đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác PBGDPL.

### **4. Kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật**

Kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL chưa bố trí được kinh phí riêng, chủ yếu trích từ ngân sách xã khi triển khai nhiệm vụ.

Huy động nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL: Chưa có

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm, tồn tại, hạn chế**

#### **- Ưu điểm**

Trong 6 tháng đầu năm, công tác phổ biến, giáo dục và tuyên truyền pháp luật trên địa bàn xã ngày đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác nhau đã hình thành ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật và từ đó nâng cao hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật của các tổ chức, cán bộ và nhân dân.

#### **- Tồn tại, hạn chế**

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tuy được thực hiện đầy đủ, thường xuyên nhưng hiệu quả chưa cao.

Nhận thức, trình độ hiểu biết đại bộ phận người dân về các quy định pháp luật còn hạn chế.

### **2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế**

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhiều, thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, thay thế gây khó khăn cho việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện pháp luật.

Đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí còn thấp, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn.

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không**

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn xã Đăk Long./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND huyện Đăk Hà;
- Phòng Tư pháp huyện;
- TT Đảng uỷ xã;
- TT HĐND xã;
- MT-ĐT xã (P/h);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Lợi**